

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑. ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
	ได้รับ (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	ได้รับ (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดดำเนินการ
๑) การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙						
๑) การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ <u>ขอยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป</u> <u>จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา</u> ๑. ภารโรง (ว่าง) งานธุรการ <u>ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล</u> <u>จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา</u> ๑. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน ๑ อัตรา ๒. วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) จำนวน ๑ อัตรา <u>ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล</u> <u>จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา</u> ๑. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.วัดทับไทร จำนวน ๑ อัตรา ๒. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.วัดพังงอน จำนวน ๑ อัตรา ๓. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านพญาเก้าพู จำนวน ๑ อัตรา						

โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดดำเนินการ
<p>๑) การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ (ต่อ)</p>	<p><b>ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา</b></p> <p>๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา                  ๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา                  ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา                  ๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา                  ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา</p> <p><b>ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา</b></p> <p>๑. คนงาน จำนวน ๒ อัตรา                  ๒. คนงาน จำนวน ๑ อัตรา                  ๓. พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา</p> <p><b>ขอปรับปรุงตำแหน่งตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน ๒ อัตรา</b></p> <p>๑. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร จำนวน ๑ อัตรา                  ๒. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิงจอน จำนวน ๑ อัตรา</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่มีใช้ งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่มีใช้ งบประมาณ</p>	<p>๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑๙ กันยายน ๒๕๖๖</p>
<p>๒) การให้โอนและelarรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา</p>	<p>๑. นางลักขณา โพธิพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สังกัด ทต.ปอ อ.ขลุงจ.จันทบุรี รับโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) สังกัด ทต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่มีใช้ งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่มีใช้ งบประมาณ</p>	<p>๒๐ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>

โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดดำเนินการ
๓) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยการสรรหาตามแผนอัตรากำลังฯ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา	<p>การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสมศักดิ์ ขูจิตร ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัดกองช่าง</li> <li>- นายปรวิทย์ สีทาตลอด ตำแหน่ง คุมงานประจําการขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> </ul> <p>การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายชลพิชญ์ พิมพ์กลาง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล</li> <li>- นายฤกษ์ชัย ทารกลีบ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๓ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>
	๔) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ตำบลโป่งน้ำร้อน	<p>จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ทักษะ ที่คนคิดที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม และสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และได้ประกาศใช้แผนตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>๒๗ มกราคม ๒๕๖๖</p>
		<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>๒๗ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p>๓ เมษายน ๒๕๖๖</p>
		<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑๓ กันยายน ๒๕๖๖</p>



โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดดำเนินการ
๕) การจัดทำประกาศด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ	ประกาศ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโป่งน้ำร้อน	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
	ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโป่งน้ำร้อน	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
	จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๖) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโป่งน้ำร้อน ได้เข้ารับการอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๒,๓๐๐	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๗) การจัดทำและดูแลสวัสดิการ ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโป่งน้ำร้อน	มีการติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้ - ระบบข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (LHR) - ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) - ข้อมูลของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ข้อมูลในประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) - การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้เพียงพอและรองรับต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

## ๒. ข้อมูลสถิติ

๒.๑ ข้อมูลสถิติอัตรากำลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จำแนกตามประเภทตำแหน่ง) ของ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)
<b>๑. ประเภทบริหารท้องถิ่น</b>		
	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	๑
<b>๒. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น</b>		
	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)	๑๖
<b>๓. ประเภทวิชาการ</b>		
	นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักจัดการงานทะเบียนและ บัตร/นิติกร/นักพัฒนาชุมชน/นักจัดการงานเทศกิจ/นักวิชาการเงินและบัญชี/ วิศวกรโยธา/นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๑๐
<b>๔. ประเภททั่วไป</b>		
	เจ้าพนักงานทะเบียน/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/เจ้าพนักงาน ธุรการ/เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/นายช่างโยธา/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข	๑๐
<b>๕. พนักงานครูเทศบาล</b>		
	ครู (ค.ศ.๑)/ครู (ค.ศ.๒)/ครูผู้ช่วย/ผอ.ศพด.	๑๓
<b>๖. ประเภทลูกจ้างประจำ</b>		
	พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๑

<b>๗. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ</b>	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน/พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ)/พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)/พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(ทักษะ)/พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(ทักษะ)/ผู้ช่วยนายช่างโยธา/คนงานประจำรถขยะ(ทักษะ)/ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)	๔๐
<b>๘. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป</b>	
นักการ/คนงาน/ภารโรง/พนักงานดับเพลิง/ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/พนักงานขับรถยนต์/พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก/คนงานประจำรถขยะ/พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๔๑
<b>รวม</b>	<b>๑๓๒</b>

๒.๒ ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับ	หลักสูตร	จำนวน (คน)
๑	หลักสูตร โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๑
๒	โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี(เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๔
๓	โครงการอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการของ อปท.ประจำปี ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๔	โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ)	๒
๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่น มีวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย และสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกสอบสวนวินัยที่ต้องรู้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	๑



ลำดับ	หลักสูตร	จำนวน (คน)
๖	โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๑	๑
๗	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ อปท. ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด และสวัสดิการชุมชน พร้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตาม ว ๓๘๔๖ สว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕"	๑
๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) ประจำปี ๒๕๖๖	๓
๙	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๕	๕
๑๐	โครงการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ที่กำหนดขึ้นใหม่(๖๙) ประเภท และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงใหม่(พ.ศ.๒๕๖๖)	๒
๑๑	โครงการอบรม "ขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี/ทางออก และเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	๒
๑๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานกองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	๑
๑๓	การประชุมรับฟังความเห็นระดับภูมิภาค โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงการสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้น้ำทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสามตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔	๑
๑๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน	๘๓
รวม	จำนวน ๑๔ หลักสูตร	๑๐๘

๓. ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

๔. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -